
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ (ครั้งท่ี  ๓)  ประจําป ๒๕๖๑ 

วันท่ี    ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

----------------------------------- 

รายช่ือผูมาประชุม 

๑. นายไตรรงค  คําวิเศษณ   ประธานสภาเทศบาล 

๒. นายพงศกร  จินะเสนา   รองประธานสภา 

๓. นายสุธรรม  มุขพันธ    เลขานุการสภา 

๔. นายสมพร  วิชิตบุตร   สมาชิกสภาเทศบาล 

๕. นายอํานวย  หลิมปานนท   สมาชิกสภาเทศบาล 

๖. นายณรงค  กออินทร   สมาชิกสภาเทศบาล 

๗. นายราเหม  ไชยสิทธิ์    สมาชิกสภาเทศบาล 

๘. นายทวีศักดิ์  เรืองณรงค   สมาชิกสภาเทศบาล 

๙. นายมานิตย  จิตจํานงค   สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๐. น.ส.ขวัญใจ  กุลพัฒนโสภณ   สมาชิกสภาเทศบาล 

ผูลาการประชุม 

๑. นายจํารัส  ดวงจิตต    สมาชิกสภาเทศบาล 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายวรวุฒ ิ  ทรงยศ    นายกเทศมนตรีตําบลศรีสุนทร 

๒. นายชัยศักดิ์  มุลิกะบุตร   รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายสุนัย  ปนชัยศิริ   รองนายกเทศมนตรี 

๔. นายสุขชัย  เกาทัณฑ   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

๕. นายสรวิศ  โสดรักษา   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

๖. นายธนภัท  ประทีป ณ ถลาง   รองปลัดเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

๗. นายประพิษ  หนูเพชร    ผูอํานวยการกองชาง 

๘. นางวิไลลักษณ แซตัน    ผูอํานวยการกองคลัง 

๙. นางนฤมล  ณรงคทอง   ผูอํานวยการกองสวัสดิการฯ 
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๑๐. น.ส.สุจินดา  กองแกว    หัวหนาสํานักปลัด 

๑๑. นายชวลิต  ชุมพุฒิพงษ   รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

๑๒. นางธันยชนก  บูทอง    หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 

๑๓. น.ส.เสาวลักษณ จงหวัง    หัวหนาฝายสงเสริมและสวัสดิการฯ 

๑๔. น.ส.ทิวาพร  ศรีบูรณ    หัวหนาฝายพัฒนารายได 

๑๕. น.ส.ธารีรัตน  เวชพราหมณ   หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 

๑๖. นายภาสกร  ตันทอง    นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๗. น.ส.สุลวีรรณ งามแปน    นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๘. นางธนัญกร  เอกชัย    เจาพนักงานธุรการ 

๑๙. น.ส.วีรฐัา  วงศเสรี    ผช.เจาพนักงานธุรการ 

๒๐. นายธีรวัฒน  ดุสงัด    ผช.นักประชาสัมพันธ 

 

เริ่มประชุม    เวลา๑๑.๐๐ น. 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖แกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี๑๓) 

พ.ศ.๒๕๕๒มาตรา ๒๗ การประชุมสภาเทศบาลตองมีสมาชิกสภา

เทศบาล  มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกเทาท่ีมีอยู จึงจะ

เปนองคประชุม   บัดนี้ มีทานสมาชิกเทศบาลตําบลศรีสุนทร เขาประชุม 

จํานวน ๑๐ ทานจึงถือวาครบองคประชุมแลว กอนท่ีทานประธานสภา

เทศบาลตําบลศรีสุนทรจะเปดประชุมผมขอเรียนเชิญทานประธานสภา

เทศบาลตําบลศรีสุนทร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปด

ประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

นายไตรรงค (ประธานสภา) สวัสดีทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร คณะผูบริหาร หัวหนาสวน

ราชการ และผูเขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร            

ทุกทาน  ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร สมัยวิสามัญ 

สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๓ ประจาํป พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายไตรรงค (ประธานสภา) เรื่องท่ีแจงใหท่ีประชุมทราบมีดังนี ้
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๑. ขอเชิญสมาชิกเขารวมพิธีปด และมอบเกียรติบัตรผูจบหลักสูตร

โรงเรียนผูสูงอายุ ในวันศุกรท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐น. 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 

๒. ขอเชิญรวมกิจกรรมทําความสะอาดศาลเจาทาเรือในวันท่ี ๓๐ 

กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.เปนตนไป เพ่ือเปนการเตรียม

ความพรอมสําหรับการจัดงานเทศกาลกินเจ ประจําป ๒๕๖๑ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ 

ครั้งท่ี ๒ ประจําป ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี  ๑๘ กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 

นายไตรรงค (ประธานสภา) ทานสมาชิกชวยดูเอกสารดวยนะครับ ทานใดจะแกไขขอความสวนใด

หรือไม  

นายชวลิต (รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ) ขอเพ่ิมในหนาท่ี ๕ – คาจัดซ้ือรถยนตตรวจการณ แบบขับเคลื่อน ๔ ลอ 

ใหเพ่ิม เครื่องยนตดีเซล 

นายไตรรงค (ประธานสภา) ถาไมมีขอใหสมาชิกพิจารณารับรองรายงานการประชุม สมาชิกทานใด            

ท่ีเห็นวาถูกตองโปรดยกมือครับ 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) เห็นชอบ ๑๐ คน  ไมเห็นชอบ  - คน   งดออกเสียง  - คน 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี 

๒ ประจําป ๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี  ๑๘ กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 

พักการประชุม เวลา ๑๒.๐๐น. 

 

เริ่มประชุมตอ เวลา ๑๓.๐๐น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ ๓.๑ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินรายจายหมวดครุภัณฑท่ีดิน

และส่ิงกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

จํานวน ๒ รายการ 

นายไตรรงค (ประธานสภา) เชิญนายก 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี)   ขอเสนอญัตติขยายเวลาเบิกจายเงินรายจายหมวดครุภัณฑท่ีดินและ 
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สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ซ่ึงไดอนุมัติ

กันเงินงบประมาณไวแลว จํานวน ๓ รายการ 

 ๑.จัดซ้ือชุดปมน้ําสูบข้ึนหอถัง จํานวน ๑ ชุด งบประมาณ ๘๐,๐๐๐.-บาท

ของกองชาง 

 ๒.จัดซ้ือถังกรองสนิมเหล็ก(กรมทรัพยากรน้ํา) จํานวน ๒ ถัง งบประมาณ 

๖๐๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง 

 ๓.โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปด ริมถนนลิพอนใต หมู

ท่ี ๕ งบประมาณ ๙๕๒,๐๐๐.-บาทของกองชาง 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี๓)พ.ศ.๒๕๕๘ ขอ ๕๙ 

นายไตรรงค (ประธานสภา) สมาชิกทานใดจะสอบถามเชิญได 

นายสุธรรม (สมาชิกสภา) ไมทราบวาฐานรองถังกรองสนิมเหล็กมีความคงทนหรือไม 

นายประพิษ (ผอ.กองชาง) ฐานรองมีความคงทนดีมาก ซ่ึงเหล็กของถังกรองสนิมมีความหนาซ่ึง

เทศบาลฯจะทําการเปลี่ยนไสกรองทุกๆ๑ป คุณสมบัติของถังกรองเพ่ือ

กรองเศษฝุน ตะกอน ขยะไมใหเขาไปในตัวถึง ซ่ึงดีกวาถังท่ีใชกันอยูใน

ปจจุบัน เปนการประหยัดงบประมาณ และพ้ืนท่ีตั้งอีกดวย 

นายไตรรงค (ประธานสภา) สมาชิกทานใดจะสอบถามอีกหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม สมาชิกทาน

ใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) เห็นชอบ  ๑๐  คน  ไมเห็นชอบ  - คน  งดออกเสียง   -  คน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเปนเอกฉันท 
 

๓.๒ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินรายจายหมวดครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๓๐ 

รายการ 

นายไตรรงค (ประธานสภา)  เชิญนายกชี้แจง 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) ขออนุมัติกันเงินรายจายหมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้

ผูกพัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ 
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การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม

(ฉบับท่ี๓)พ.ศ.๒๕๕๘ ขอ ๕๙ จํานวน ๓๐ รายการดังนี้ 

 งบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๖๑ 

๑. จัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย จํานวน ๑ คัน งบประมาณ 

๓,๗๐๐,๐๐๐.-บาทของกองสาธารณสุขฯ 

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี๑)ประจําป ๒๕๖๑ 

๑. จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติดผนัง(มีระบบฟอก

อากาศ)ขนาด ๑๕,๐๐๐ BTUจํานวน ๑ เครื่อง งบประมาณ 

๒๐,๐๐๐.-บาทของกองคลัง 

๒. จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติดผนัง (มีระบบฟอก

อากาศ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTUจํานวน ๒ เครื่อง งบประมาณ 

๔๒,๐๐๐.-บาทของกองคลัง 

๓. จัดซ้ือตูเหล็ก แบบ ๒ บานจํานวน ๓ ตู งบประมาณ ๑๖,๕๐๐.-บาท

ของกองคลัง 

๔. จัดซ้ือสุขภัณฑสําหรับเด็กแบบ ๒ ชิ้น จํานวน ๓ ชุด งบประมาณ 

๑๒,๐๐๐.-บาทของกองการศึกษา 

๕. จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติดผนัง(มีระบบฟอก

อากาศ)ขนาด ๒๔,๐๐๐BTUจํ านวน ๑ เครื่ อง  งบประมาณ 

๒๘,๐๐๐.-บาทของกองสาธารณสุขฯ 

๖. จัดซ้ือชั้นวางเอกสาร ๓ ชั้น จํานวน ๒ ตู งบประมาณ ๕,๐๐๐.-บาท

ของกองสาธารณสุขฯ 

๗. โครงการกอสรางเข่ือนกันดินคลองบางพอน(ชวงท่ี๒) หมู ท่ี ๒ 

งบประมาณ ๑,๕๔๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง 

๘. โครงการกอสรางเข่ือนกันดินคลองหลังศาลเจาทาเรือ หมู ท่ี ๓ 

งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง 

๙. โครงการกอสรางเ ข่ือนกันดินคลองอินทนิล(ชวงท่ี๓) หมู ท่ี  ๑ 

งบประมาณ ๓,๓๐๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง 
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๑๐. โครงการกอสรางเ ข่ือนกันดินคลองอินทนิล(ชวง ท่ี๔)หมู ท่ี  ๑ 

งบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง 

๑๑. โครงการกอสรางคูระบายน้ําคสล.ซอยบอแร-บานแขก หมูท่ี ๘ 

งบประมาณ ๒,๙๕๘,๔๐๐.-บาทของกองชาง 

๑๒. โครงการกอสรางคูระบายน้ําคสล.รูปตัวยูมีฝาปด พรอมทางเทาถนน

ศรีสุนทร  ช วงบาง เหนียวดํ า  ๑ -๒ จํ านวน ๑ ข า ง  ห มู ท่ี  ๗ 

งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง 

๑๓. โครงการกอสรางคูระบายน้ําถนนลิพอนใต-ลิพอนบางกอก(ชวงท่ี๒)

หมูท่ี ๕ งบประมาณ ๙๑๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง 

๑๔. โครงการกอสรางถนนคสล.ซอยควนตาแทน ๒ หมูท่ี ๒ งบประมาณ 

๒๑๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง 

๑๕. โครงการกอสรางถนนคสล.ซอยทุงนาเคียนชวงปากทางเขาติดถนน

ทาเรือ-ปาคลอก หมูท่ี ๕ งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง 

๑๖. โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปด 

ซอยควนตาแทน ๑ หมูท่ี ๒ งบประมาณ ๙๘๗,๐๐๐.-บาท 

๑๗. โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปด 

ซอยตาแพรว หมูท่ี ๖ งบประมาณ ๑,๖๐๐๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง 

๑๘. โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมคูระบายน้ําคสล.รูปตัวยูมีฝาปด 

ซอยตาฮวน หมูท่ี ๒ งบประมาณ ๒,๑๓๑,๕๐๐.-บาทของกองชาง 

๑๙. โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปด 

ซอยรวมใจ ๔ หมูท่ี ๕ งบประมาณ ๑,๒๕๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง 

๒๐. โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมคูระบายน้ํา คสล.รูปตัวยูมีฝาปด 

ซอยหัวหารสายใน ๒( เสียมบุตร อุ ทิศ)หมู ท่ี  ๘ งบประมาณ 

๒,๖๓๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง 

๒๑. โครงการกอสรางถนนพรอมคูระบายน้ําคสล.รูปตัวยูมีฝาปด ซอยหัว

หารสายใน ๓ (นิรภัยอุทิศ)หมูท่ี ๘ งบประมาณ ๘๗๓,๕๕๐.-บาท

ของกองชาง 
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๒๒. โครงการกอสรางทอเหลี่ยมสําเร็จรูปเชื่อทางซอยโรงเหล็ก-ซอยนพตา

แกว ๑ หมูท่ี ๗ งบประมาณ ๒,๘๐๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง 

๒๓. โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงคชุมชน รพช.หมูท่ี ๔ งบประมาณ 

๖๐๐๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง 

๒๔. โครงการซอมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา หมู ท่ี ๔ 

งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง 

๒๕. โครงการติดต้ังประตูเหล็กมวนอาคารศูนยสุขภาพชุมชนตําบลศรี

สุนทร หมูท่ี ๔ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง 

๒๖. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลตติกคอนกรีต พรอมคูระบายน้ํา คสล.

รูปตัวยูมีฝาปดสวนนวมินทรราชา ๘๗ พรรษา หมูท่ี ๔ งบประมาณ 

๒,๗๐๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง 

๒๗. โครงการปรับปรุงจอดประปาเปนหองเก็บของ หมูท่ี ๘ งบประมาณ 

๕๐๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง 

๒๘. โครงการปรับปรุงอาคารศูนยการเรียนรูของชุมชนภาคใตตอนบนฝง

อันดามัน หมูท่ี ๔ งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง 

๒๙. โครงการปรับภูมิทัศนพอทานบอแรและศาลาเอนกประสงค บาน

พอนบอแร หมูท่ี ๙ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.-บาทของกองชาง 

๓๐. จัดซ้ือถังขยะคอนเทนเนอร ขนาด ๘ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๓ ถัง 

งบประมาณ ๕๔๕,๐๕๐.-บาทของกองสาธารณสุข 

นายไตรรงค (ประธานสภา)  สมาชิกทานใดจะสอบถามเชิญได 

นายไตรรงค (ประธานสภา) สมาชิกทานใดจะสอบถามอีกหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม สมาชิกทาน

ใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

นายสุธรรม (เลขานุการสภา) เห็นชอบ  ๑๐  คน  ไมเห็นชอบ  - คน  งดออกเสียง   -  คน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบดวยคะแนนเปนเอกฉันท 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืนๆ 

นายไตรรงค (ประธานสภา)  สมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องเชิญได 
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นายพงศกร (สมาชิกสภา) ไดเขียนคํารองใหตัดก่ิงไม และรองสุนัยก็เขาไปดูแลวแตทําไมยังไมตัด 

และโครงการถนนลาดยางพาราตอนนี้อยูในข้ันตอนไหนแลว ความ

คืบหนาถึงไหน ขอปรึกษาวาถาโครงการดังกลาวขอยกเลิกไดหรือไม 

นายสุนัย (รองนายกเทศมนตรี) ผมไดเขาไปดูแลวในเรื่องตัดก่ิงไม ซ่ึงปรากฏวาก่ิงไมอยูบนหลังคา ตองใช

รถกระเชาแลวใหคนตัดก่ิงไมข้ึนไปตัด แตรถกระเชาเขาซอมเพ่ิงออกมาได

สองวัน การตัดก่ิงไมในครั้งนี้มีความยากนิดหนึ่งตองใชรถกระเชายกก่ิงไม

กอน 

นายวรวุฒิ (นายกเทศมนตรี) โครงการถนนลาดยางพารายกเลิกไมได เพราะไดผูรับจางแลว 

นายทวีศักดิ์ (สมาชิกสภา) ทอประปาแตกหนาเซเวนซ่ึงไดแจงในท่ีประชุมเปนครั้งท่ี ๓ แลวยังไมได

รับการแกไข และไดเขียนคํารองดูดโคลนเอาไวบริเวณสี่แยกเขาหมูบาน 

หมูท่ี ๘ ทานรองปลัดก็เซ็นตในคํารองแลวแตกองสาธารณสุขยังไมติดตอ

แจงดูดโคลน ท้ังนี้เพราะตื้นเขินแลว ทําใหน้ําไหลออกมาทวมถนน และถา

กองสาธารณสุขเขาไปดูดโคลนตองแจงชางเชื่อมเขาไปดวย เพ่ือตัด                

ตะเกรงเหล็กรางระบายน้ํา ซ่ึงจะทําใหสามารถดูดโคลนไดสะดวก 

นายชัยศักดิ์ (รองนายกเทศมนตรี) สําหรับในเรื่องของทอประปาแตกบริเวณหนาเซเวนนั้น ซ่ึงไดประชุมคณะ

ผูบริหาร โดยไดนําเรื่องดังกลาวเขาประชุม ซ่ึงทานนายกฯไดแจงประสาน

ไปยังการประปาสวนภูมิภาค สาขาภูเก็ต และไดการยืนยันมาวาไมใชทอ

ประปาของการประปาสวนภูมิภาค ซ่ึงการประปาจะสงเจาหนาท่ีมา

ตรวจน้ําท่ีไหลออกมาวาเปนน้ําของการประปาสวนภมิูภาคหรือไม และใน

เรื่องดูดโคลนจะใหกองสาธารณสุขเขาไปดูแลให พรอมท้ังตัดตะเกรง

เหล็กรางระบายน้ําขอเปนอาทิตยหนา และขอแจงในเรื่องการซอมแซม

ไฟฟาในชวงนี้ไมไดซอม เนื่องจากรถกระเชาไฟฟาไดเขาซอมเปน

ระยะเวลาหนึ่งเดือนเศษๆแลว สําหรับวันนี้จะมีการเขาไปตัดก่ิงไมซอยนา

สาด และตัดก่ิงไมบริเวณขุมน้ําบางมะรวน  

นายทวีศักดิ์ (สมาชิกสภา) ขอขอบคุณทุกอยางและหวังวางานทุกอยางคงประสบความสําเร็จ และขอ

ฝากทานนายกฯวาในงบประมาณปหนาตั้งงบซ้ือรถกระเชาไฟฟาอีกสักคัน

นาจะดีกวา เพราะงานในหมูบานเยอะมาก และตอไปจะตองมีการติดตั้ง

ไฟฟาระบบLEDซ่ึงตองใชรถกระเชาในการติดตั้งและซอมแซม  
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นายสุธรรม (สมาชิกสภา) เห็นดวยกับการจัดซ้ือรถประเชาไฟฟา เพราะปจจุบันรถดังกลาวเกามาก

แลว และนาจะจัดซ้ือแบบรถอเนกประสงค ซ่ึงเม่ือชาวบานมีปญหาใน 

เรื่องก่ิงไมหักลม ไฟฟาก็ดับซ้ือรถกระเชาไฟฟาอีกสักคันนาจะบรรเทา

ความเดือดรอนไดมาก และขอเสนอทานนายกวาในงบประมาณหนา

จัดซ้ือเครื่องกําเนิดไฟฟา เอาแบบเครื่องเล็กๆสําหรับใชนอกสถานท่ี 

 นายสุขชัย (เลขานุการนายกเทศมนตรี) สําหรับการจัดซ้ือรถกระเชาไฟฟานั้น ใหสท.ดูรูปแบบสักนิดกอน กระเชา

ยกสูงไดถึง ๒๕ เมตร ซ่ึงในตําบลเรานี้ก็มีเสาไฟฟาสูงประมาณนี้อยูและ 

การเปลี่ยนหลอดไฟฟาในแตละครั้งตองใชเวลาประมาณเกือบสองชั่วโมง 

ปจจุบันเทศบาลฯไดปรับเปลี่ยนมาใชหลอดไฟฟาเปนแบบ LED ซ่ึงระยะ

การใชงานนานกวา เปน ๕ ปและประหยัดไฟดวย และในการตัดก่ิงไมของ

ทานสท.ในเขตพ้ืนท่ีของหมูท่ี ๒ ถาในสวนของตัดก่ิงไมในเขตบริเวณเสา

ไฟฟาใหแจงมา เพ่ือเทศบาลฯไดแจงไปยังการไฟฟา เพราะเทศบาลฯไม

สามารถทําได ทางรองผูกํากับสภ.ถลางไดแจงหารือในเรื่องถนนเสนเทพ

สุนทร ท่ีจะออกไปยังถนนศรีสุนทรวาจะตองปดชองถนนดังกลาว เพ่ือ

ปองกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดได และทานนายกฝากเสนอทานรองผู

กํากับสภ.ถลางวา จะเปดสามแยกไฟแดงตรงถนนศรีสุนทรออกมายังถนน

สาย ๔๐๒ และจะเสนอไปยังแขวงการทางใหปดยูเทิรน หนารานไทยวัสด ุ

และในงบประมาณหนาทางเทศบาลฯไดรับงบประมาณมาเพ่ือจะทําคู

ระบายน้ําบริเวณถนน ๔๐๒ และเปนไปไดจะจัดทําพรอมกันกับการเปด

ไฟแดงในบริเวณดังกลาว 

นายราเหม (สมาชิกสภา) ขอขอบคุณสําหรับเทศบาลฯท่ีไดเขาไปซอมไฟฟาให และยังมีท่ีไฟฟาดับ

อีกประมาณสองจุดคือ ซอยบานออก และซอยรอบหมูบานถาซอมรถ

กระเชาไฟฟาเสร็จเรียบรอยแลวชวยเขาไปดําเนินการใหดวย 

นายไตรรงค (ประธานสภา) เม่ือรถกระเชาไฟฟาซอมเสร็จ ก็ตองไลซอมไฟฟาไปในแตละหมูบาน ให

ท่ัวตําบลศรีสุนทรตอไป 

นายพงศกร (สมาชิกสภา) แจงเรื่องถังขยะจํานวนหนึ่งถัง วางอยูบนถนนปลอดถังขยะเสนลิพอนใต 

ลิพอนบางกอก เพราะมีชาวบานเอาขยะมาใสถังดังกลาวเปนจํานวนมาก

ขอใหกองสาธารณสุขชวยตรวจสอบดวย  
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นายไตรรงค (ประธานสภา)  กองสาธารณสุขเขาตรวจสอบดวย เพราะจะมีถังอ่ืนๆมาวางท้ิงขยะอีก 

น.ส.ขวัญใจ (สมาชิกสภา) ทางเขาขุมน้ําบางมะรวน อสม.ท่ีเขาเวรหองอบซาวหนา ขอใหซอมแซม

ไฟฟาใหดวย เพราะตองเขาเวรถึงสองทุมทางเขาขุมน้ําบางมะรวนมืดมาก 

ไมมีแสงสวาง 

นายชัยศักดิ์ (รองนายกเทศมนตรี) ขอแจงเรื่องไฟฟาทางเขาขุมน้ําบางมะรวนวา พรุงนี้ชางไฟฟาเขาไป

ซอมแซมให เพราะวันนี้ตองตัดก่ิงไมบริเวณขุมน้ําบางมะรวนและ บริเวณ

หมูบานกอน 

นายพงศกร (สมาชิกสภา) ผอ.กองสวัสดิการฯไดทํางานกับเรากันมายาวนาน ตอนนี้วาระสุดทายแลว 

กระผมขออวยพรใหทานประสบความสําเร็จทุกประการ อยาลืมเทศบาล

ศรีสุนทรของเรานะครับ กลับมาชวยงานเทศบาลฯไดอีกนะครับ 

นายสุธรรม (สมาชิกสภา) ทานผอ.กองสวัสดิการฯ เปนผูมีประสิทธิภาพ มีองคความรูมากมาย เปน

ท้ังพ่ีเปนท้ังนอง เปนท้ังการใหคําปรึกษาท่ีดี ถึงทานจะเกษียณแลวก็

ตามแตยังคงไวซ่ึงคุณภาพ  และเชื่อวาทานตองกลับมาชวยเหลืองาน

เทศบาลฯ เปนท่ีปรึกษาใหกับนองๆในเทศบาล 

นายธนภัทร (รองปลัดเทศบาล) กระผมในนามของหัวหนาสวนราชการทุกทาน ไดทราบขาววาทาน

ผอ.นฤมลไดเกษียณอายุราชการในวันพรุงนี้ ทานเปนผูมีคุณูปการท่ีดี

ใหกับเทศบาลฯก็ขอบคุณทานท่ีไดทําประโยชนใหกับองคกรดวยดีตลอด

มา และหวังเปนอยางยิ่งวาทานตองประสบความสําเร็จในชีวิต เม่ือ

เกษียณอายุราชการแลวมาทําประโยชนอ่ืนๆใหกับตําบลศรีสุนทร และมี

ความสุขตลอดไป 

นายสรวิศ (ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี) กระผมขออวยพรให ผอ.นฤมลประสบโชคดี ขอบคุณมากท่ีไดรวมงานกัน

มาหลายป มีแตความรูสึกดีดีใหกันตลอดไป 

นางนฤมล (ผอ.กองสวัสดิการฯ) ดิฉันขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการทํางาน โดยเฉพาะทาน

นายกไดใหโอกาสในการทํางาน แตในบางครั้งการทํางานอาจจะลุมๆ

ดอนๆไปบาง ขอขอบคุณทานรองนายกท้ังสองทาน เลขานุการนายกท่ีให

คําปรึกษาเปนอยางดี ขอบคุณทานสท.ณรงค สท.อํานวยท่ีใหความรวมมือ

เปนอยางดีในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง รวมถึงสท.ทานอ่ืนๆดวยและท่ีขาด 

 



-๑๑- 

 

ไมได คือท่ีปรึกษาสรวิศ โสดรักษาท่ีไดชักชวนใหเขามาอยูตรงนี้เปนเวลา 

๑๒ ป ๗ เดือน ๙ วัน พลาดพลั้งไปบาง มีผลงานดีดีอยางเชนกลุมออม 

ทรัพยของบานมาหนิกก็ไดรับรางวัล และกลุมบาติกท่ีไดรับรางวัล ๕ ดาว 

กลุมดอกไมจัน ก็เปนกลุมอาชีพจนถึงปจจุบันนี้ กลุมเครื่องแกงและ

หลายๆกลุมท่ีเราไดใหความรูซ่ึงสามารถประกอบอาชีพ ซ่ึงดิฉันแอบ

ภาคภูมิใจในความประสบความสําเร็จในครั้งนี้ และในโอกาสนี้ถาดิฉันได

พลาดพลั้งในเรื่องใดก็ขออภัยไว ณ ท่ีนี้ดวย สําหรับวันนี้ขอมอบคําฉันท

บทนี้ไวเปนท่ีจดจําตลอดไป 

 “พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง โททนตเสนงคง สําคัญหมายในกายมี 

นรชาติวางวาย มลายสิ้นท้ังอินทรี สถิตท่ัวแตชั่วดี ประดับไวในโลกา 

ความดีก็ปรากฏ กิติยศฤาชา ความชั่วก็นินทา ทุรยศยินขจร” 

นายไตรรงค (ประธานสภา) ทานผอ.นฤมลเปนผูมีความรู ความสามารถ ในกองสวัสดิการทานสามารถ

อบรมลูกนองไดเปนอยางดี มีระเบียบวินัย  

นายชัยศักดิ์ (รองนายกเทศมนตรี) กระผมรูสึกเสียดายท่ีทานผอ.นฤมลไดเกษียณอายุราชการ แตคําวา

ขาราชการยังไมหมด ยังคงเปนขาราชการเกษียณอยูซ่ึงยังคงมีสวนรวมใน

การพัฒนา ใหกับสังคม ถึงบางครั้งในการทํางานอาจไมเขาใจกันบางแต

ยังคงความเคารพนับถือ ในนามของฝายบริหารฯขอขอบคุณผอ.นฤมลท่ี

ไดรวมกันทํางานใหกับทองถ่ินของเรา ใหประสบความสําเร็จกาวหนาไม

วาทานผอ.จะทํางานใดก็เปนรางวัลใหกับทองถ่ินมาตลอด และขออวยพร

ใหมีความสุขความเจริญมีความสุขในชีวิตเกษียณราชการ คิดหรือประสงค

สิ่งใดขอใหสมปรารถนา 

 นายไตรรงค (ประธานสภา) สมาชิกทานใดเสนอเรื่องในท่ีประชุมอีกหรือไม ถาไมขอปดการประชุม  

 

ปดประชุม   เวลา     ๑๔.๓๐  น. 

 

 

 

 



 

-๑๒- 

 

 

 

         (ลงชื่อ)     ผูจดรายงานการประชุม 

              (   นายสุธรรม  มุขพันธ  ) 

                           เลขานุการสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 

-คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวรายงานการประชุมนี้แลว 

 เม่ือวันท่ี   ๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ลงชื่อ............................................ ประธานกรรมการ 

               ( นายสมพร    วชิิตบุตร ) 

        สภาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 

    ลงชื่อ.......................................... กรรมการ 

           ( นายอํานวย   หลิมปานนท )  

       สภาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 

    ลงชื่อ.......................................... กรรมการและเลขานุการ 

             ( นายณรงค  กออินทร ) 

        สภาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีสุนทร 

 

 

 

 


	นายชัยศักดิ์ (รองนายกเทศมนตรี) สำหรับในเรื่องของท่อประปาแตกบริเวณหน้าเซเว่นนั้น ซึ่งได้ประชุมคณะผู้บริหาร โดยได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าประชุม ซึ่งท่านนายกฯได้แจ้งประสานไปยังการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต และได้การยืนยันมาว่าไม่ใช่ท่อประปาของการประปาส่วนภ...

